



ข่าว

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร. ๐-๒๒๙๙-๔๔๖๙-๗

โทรสาร ๐-๒๒๙๙-๔๔๘๖

www.dpt.go.th

ให้ประชาชนไปตรวจดูผังเมืองรวมสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ได้ปิดประกาศข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตารางเปรียบเทียบแสดงการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการไปตรวจดู ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ สวนสาธารณะป้อมปึกกา การกีฬาแห่งประเทศไทย สาขาสมุทรปราการ สนามกีฬาสมุทรปราการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รวม ๓๐ วัน) ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการมีสิทธิร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเฉพาะที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้องแนบท้ายประกาศนี้ โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นได้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และกรมโยธาธิการและผังเมืองตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่หากไม่เห็นด้วยกับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาร